

สรุปประเด็นศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๑๕ น.

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” สรุปประเด็นได้ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑. การค้นหาและช่วยเหลือโค้ชและนักกีฬาเยาวชนทีมฟุตบอล “หมูป่า อะคาเดมี่”	<p>สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงติดตามสถานการณ์ของผู้ประสบภัยที่พลัดหลงในถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย ทั้ง ๑๓ คน อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจไปยังครอบครัวผู้ประสบภัยทุกคน รวมถึงพระราชทานกำลังใจและอาหาร เครื่องดื่มแก๊จิตอาสาและผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบความสำเร็จโดยสวัสดิภาพ จะเห็นได้ว่าทุกข์สุขของพลสกนิกรปวงชนชาวไทยทุกหย่อมหญ้า แม้จำนวนเพียง ๑๓ คนจากเกือบ ๗๐ ล้านชีวิต อยู่ในพระเนตรพระกรรณของพระองค์ท่าน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้</p> <p>จากปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพลัดหลงในถ้ำหลวงนี้ รัฐบาลขอชื่นชมความพยายามในการทำงาน “คนละไม้ คนละมือ” ตามหน้าที่ความถนัดและความสามารถของแต่ละคน แต่ละหน่วยงาน ด้วยการบูรณาการงานกันอย่างสามัคคี ช่วยกันทั้งอาสาสมัคร จิตอาสา เจ้าหน้าที่จากหลากหลายสาขา “สหวิทยาการ” ทั้ง พลเรือน ตำรวจและทหาร ได้มีการระดมทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์ที่มีศักยภาพมากที่สุดและบุคลากรจากหน่วยงานที่เชี่ยวชาญมากที่สุด ในแต่ละด้านมาบูรณาการกันอย่างมีระบบ ซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้ไม่ได้จำกัดแต่เพียงคนไทยหรือหน่วยงานของไทยเท่านั้น แต่นานาชาติก็ให้ความสนใจติดตามสถานการณ์และให้กำลังใจประเทศไทยในการแก้ปัญหา</p> <p>ประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือจากทีมกู้ภัยและนักประดาน้ำจากประเทศลาวเพื่อนบ้านใกล้ชิดของเรา ผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำในถ้ำระดับโลกจากประเทศอังกฤษ ซึ่งเร่งรีบเดินทางเข้าพื้นที่ในทันที ที่ได้รับการประสานจากรัฐบาลไทย รวมทั้งเจ้าหน้าที่พลเรือนและทหารจากกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิก (USPACOM) ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการบรรเทาสาธารณภัยได้เดินทางมาพร้อมกับเครื่องมือค้นหาผู้รอดชีวิต หรืออุปกรณ์ตรวจสอบหาสัญญาณชีพที่ทันสมัย เป็นต้น ทั้งนี้ ในฐานะผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลไทยขอเป็นตัวแทนแสดงความขอบคุณ และชื่นชม ทุกคน ทุกฝ่าย ด้วยใจจริง</p>	-
๒. การปฏิบัติการกิจ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส	<p>ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีไทยและคณะ ได้พบปะหารือกับ นายเอ็มมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อเชิญชวนให้ฝรั่งเศสเข้ามาเป็น “หุ้นส่วนการพัฒนา” ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทย และแผนแม่บทของ ACMECS ที่มีประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง โดยทั้งสองประเทศจะเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยประเทศไทยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางหลักในการดำเนินงาน</p> <p>ทั้งนี้ ได้ขอให้ทางการฝรั่งเศส ช่วยดูแลนักลงทุนไทย นักเรียนไทย และช่วยสนับสนุนการรื้อฟื้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรี ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป ซึ่งจะช่วยเพิ่มการค้า การลงทุน ของทั้งสองประเทศ</p>	-

หัวข้อ	รายละเอียด	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	<p>ในส่วนของประเทศไทยก็พร้อมที่จะสนับสนุนบทบาทของฝรั่งเศสต่อเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาค โดยจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ เพื่อผลักดันให้ "ข้อตกลงปารีส" บรรลุผลสำเร็จ</p> <p>นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีไทยและนายเอ็มมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศสก็ได้ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการลงนามความตกลงที่จะนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา และสัญญาซื้อขายดาวเทียม THEOS II เพื่อใช้ในการสำรวจทรัพยากรและพยากรณ์สภาพลมฟ้าอากาศของประเทศไทย ซึ่งดาวเทียมดวงเก่านั้นได้หมดอายุการใช้งานแล้ว นอกจากนี้ยังมีการลงนามใน MOU ระหว่างภาครัฐและเอกชนของไทยและฝรั่งเศส รวมทั้งหมด ๑๑ ฉบับซึ่งทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันผลักดันความร่วมมือเหล่านี้ โดยเฉพาะโครงการลงทุนในเขต EEC ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งประธานาธิบดีฝรั่งเศส ได้ตอบรับที่จะเดินทางมาเยือนประเทศไทย ในช่วงที่นายกรัฐมนตรีไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒</p> <p>นายกรัฐมนตรีไทยได้เปิดงานสัมมนา Thailand Business Forum และพบปะภาคเอกชน ซึ่งเน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศสที่ต่อเนื่องยาวนานกว่า ๓๓๓ ปี โดยเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญระหว่างกัน ทั้งในบทบาทของการนำเข้า และส่งออกสินค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ดังนั้นการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะ EEC จึงเป็นโอกาสอันดีที่นักลงทุนต่างชาติจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยและสร้างฐานการผลิตในประเทศไทยด้วย</p> <p>นายกรัฐมนตรีไทยได้มีโอกาสหารือถึงแผนการลงทุนในประเทศไทยกับนักลงทุนรายใหญ่ของฝรั่งเศส หลายราย เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่ม Transdev ที่ทำธุรกิจหลักในการบริหารและระบบขนส่งมวลชน - กลุ่ม Michelin ซึ่งเป็นผู้ผลิตยางรายสำคัญของโลก ที่เพิ่งเปิดโรงงานใหม่ที่จังหวัดสงขลา ซึ่งจะสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมยางของไทยให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาดโลก - กลุ่ม Vinci Concession ซึ่งเป็นบริษัทก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ที่สนใจจะลงทุนในประเทศไทย ในอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ “ประเทศไทย ๔.๐” และ EEC - กลุ่ม SUEZ ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการด้านพลังงานที่เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรน้ำ และ การบำบัดน้ำเสีย ซึ่งมีประสบการณ์ในการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน การนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และการส่งเสริมการเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งมีความสนใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทย <p>รัฐบาลไทยยินดีต้อนรับการลงทุนที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะด้านนวัตกรรม และ ขอให้นักลงทุนมองยาวไปอีก ๒๐ ปีข้างหน้า ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้ง นโยบาย “ไทยแลนด์+๑” ที่จะเชื่อมโยงไปยังประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค</p>	

หัวข้อ	รายละเอียด	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	<p>การไปเยือนต่างประเทศในครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการกระชับความเป็น “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์” ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง และเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศในยุโรปกับประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเจริญ และกินดีอยู่ดีของคนไทยในอนาคต อีกทั้งเป็นการสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน นอกจากนี้การเดินทางครั้งนี้ รัฐบาลจะได้นำแนวคิดในการพัฒนาบ้านเมืองจากการไปเยือนต่างประเทศ เพื่อมาพัฒนาและสร้าง “จุดแข็ง-จุดขาย” ของประเทศไทย โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งประเทศไทยมีโอกาสและข้อได้เปรียบอยู่มาก</p> <p>นายกรัฐมนตรีไทยและคณะได้เห็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชนชานเมืองชื่อ “อาเมียง” ซึ่งเป็นเมืองบ้านเกิดของนายเอ็มมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ที่ได้พัฒนาकुคูลองให้สวยงาม มีการใช้เรือไฟฟ้า เพื่อไม่ให้มีเสียงดังรบกวน และไม่ก่อมลภาวะ ทำให้เหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจ อีกทั้งมีการปลูกสวนผักและสวนดอกไม้เพื่อให้เป็นร่มเงา และสร้างกิจกรรมให้กับครอบครัวในวันหยุดสุดสัปดาห์ ซึ่งประเทศไทยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อเติมเสน่ห์ให้กับการท่องเที่ยวในบ้านเมืองเราได้ นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีจุดเด่นด้านบรรยากาศและวิวทิวทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศที่มีความหลากหลาย สามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นเอกลักษณ์ และส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศในระยะยาวได้ด้วยการบริหารจัดการด้วยชุมชนเอง</p> <p>นายกรัฐมนตรีได้สั่งการคณะรัฐมนตรีให้มีการสำรวจคู คลอง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อเป็นโครงการนำร่องในการร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองของเราให้สวยงามด้วยการรักษาเอกลักษณ์ของประเทศไทย และเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศที่มีการพัฒนาแล้ว</p>	
<p>๓. การพัฒนาแรงงานสำหรับภาคการผลิต</p>	<p>การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผลิตแรงงานสำหรับสนับสนุนภาคการผลิต ทั้งภาคเกษตรกรรม, อุตสาหกรรม, ท่องเที่ยวและบริการ มีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศทั่วโลกในทุกมิติ ทั้งด้านการค้า การลงทุน การตลาดและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนโดยอ้อมและสอดคล้องกับสโลแกนของโครงการ EEC ที่ว่า “เชื่อมโลก ให้ไทยเล่น” ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องจักรใหม่ ที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในอีก ๒๐ ปีข้างหน้าและกำลังได้รับความสนใจจากทั้งนักลงทุนภายในประเทศและต่างประเทศ</p> <p>ข้อมูลจากเว็บไซต์ www.Trading Economics.com และ www.Index mundi.com รายงานผลการสำรวจอัตราการว่างงานของ ๒๑๕ ประเทศทั่วโลก พบว่าประเทศไทยมีอัตราการว่างงาน “น้อยที่สุด” เป็นอันดับที่ ๔ ของโลก โดยมีอัตราการว่างงาน เพียงร้อยละ ๑.๒ จากจำนวนประชากรทั้งหมดประมาณ ๖๗ ล้านคน ซึ่งเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลพยายามจะควบคุมอัตราการว่างงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยส่งเสริมให้คนไทยมีงานทำ และสามารถเข้าถึงการจ้างงานที่สะดวกรวดเร็ว เพื่อให้คนไทยมีรายได้เลี้ยงดูตนเองเช่น การจัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยทั่วประเทศ การจัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน การจ้างงานผู้สูงอายุ คนพิการ และนักศึกษา บริการแนะแนวอาชีพ การจัดตั้งกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน และการบริการจัดหางานบนมือถือผ่าน Smart Job Application เป็นต้น</p>	-

หัวข้อ	รายละเอียด	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	<p>รัฐบาลได้กำชับให้กระทรวงแรงงานบูรณาการร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อส่งเสริมการมีงานทำอย่างจริงจัง เพื่อเร่งแก้ปัญหาว่างงานโดยเฉพาะผู้ที่จบปริญญาตรี โดยจะต้องมีงานทำโดยเร็ว แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ คนไทยต้องไม่เกียจงานหรือปฏิเสธงาน ต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาและหาอาชีพเสริมเพื่อให้มีรายได้มาจุนเจือครอบครัวให้มากขึ้น</p> <p>รัฐบาลได้พิจารณาและเตรียมมาตรการการบริหารจัดการเกี่ยวกับ “แรงงาน” ของประเทศ ดังนี้</p> <p>(๑) การเตรียมคนวัยแรงงานให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและเตรียมการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ในอีก ๕ ปีข้างหน้า</p> <p>(๒) การจัดการศึกษาแบบ “ทวิภาคี” เพื่อให้นักเรียนอาชีวะ ได้ฝึกการปฏิบัติวิชาชีพจริงระหว่างการศึกษา ณ สถานประกอบการ</p> <p>(๓) การขึ้นบัญชีนวัตกรรมและบัญชีนักเรียนนักศึกษา ที่ผ่านการประกวดแข่งขันในระดับต่าง ๆ เพื่อกำหนดให้มีแนวทางในการส่งเสริมนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาการผลิตของประเทศ และส่งเสริมบุคลากรกลุ่มนี้เพื่อนำมาพัฒนาการวิจัยทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน เพื่อเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าของนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ จนนำไปสู่การเป็น “ประเทศส่งออกนวัตกรรม”</p> <p>(๔) การจัดทำประมาณการความต้องการแรงงานของประเทศเพื่อจะสนับสนุนภาคการผลิตของประเทศ โดยเฉพาะ ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ ๓ จังหวัด EEC เช่น ช่างซ่อมอากาศยาน วิศวกรรมซ่อมแซม และควบคุมการเดินรถไฟฟ้่า เป็นต้น</p> <p>(๕) การกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อสามารถขอรับอัตราค่าแรงที่สูงกว่าปกติตามขีดความสามารถที่แท้จริงได้</p> <p>(๖) การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว เพื่อจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในการจ้างงาน ณ สถานประกอบการต่างๆ ให้ได้รับการดูแลและคุ้มครองสิทธิพื้นฐานตามหลักการสากล เช่น สวัสดิการด้านสุขภาพ เป็นต้น</p> <p>(๗) การฝึกฝีมือแรงงาน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ๑๑ ล้านคน ได้แก่ ผู้สูงอายุ, คนพิการ, ขอนทานและคนเร่ร่อน และดำเนินการจ้างงานเยาวชนในช่วงปิดเทอมเพื่อเพิ่มรายได้</p>	
๔. การแก้ไขปัญหาโภชนาการเด็ก	<p>การพัฒนาแรงงานของชาติในอนาคตจะต้องพัฒนานักเรียนและนักศึกษา ณ สถานศึกษาในระดับต่างๆ จากข้อมูลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยปี ๒๕๕๗ พบว่า ภาวะโภชนาการของเด็กไทยจำนวนมากไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น เด็กที่มีความสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวนกว่า ๔ แสนคน เด็กที่มีน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวนกว่า ๕ แสนคน และเด็กที่มีน้ำหนักตัวสูงกว่ามาตรฐานกำหนด จำนวนกว่า ๗ แสนคน ดังนั้น เราต้องให้ความสำคัญกับการจัดการอาหารทั้งในโรงเรียน และที่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาโภชนาการของเด็กใน ๔ มิติ ได้แก่ ความมั่นคงทางอาหาร ความปลอดภัยทางอาหาร คุณภาพอาหารและอาหารศึกษา</p> <p>การจัดการอาหารโรงเรียนโดยโปรแกรมสำเร็จรูป และการจัดครัวกลางสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งทางชุมชนและผู้ปกครองของเด็กจะเข้ามามีส่วนร่วม</p>	-

หัวข้อ	รายละเอียด	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	<p>ในการจัดการด้วยเช่น การจัดหาวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหาร โดยรับซื้อผลผลิตเกษตรกรอินทรีย์จากคนในชุมชน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ พ่อแม่และญาติพี่น้องของเด็กมีส่วนร่วมในการดูแลอาหารการกิน ทั้งที่บ้าน และที่โรงเรียน อีกทั้งยังเกิดเป็นตลาดในชุมชนซึ่งเป็นการสนับสนุนผลิตผลและผลิตภัณฑ์ในชุมชนของตนเองอีกด้วย ดังนั้นจึงขอความร่วมมือท้องถิ่นและภาคธุรกิจเอกชนช่วยบริหารจัดการสนับสนุนเกื้อกูล ดูแลเรื่องราคาและผลิตผลด้านการเกษตรให้เหมาะสม</p> <p>ผลการดำเนินการในพื้นที่นำร่อง จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ ในการดำเนินการตามหลักการดังกล่าวเบื้องต้น ห้วงปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ พบว่า เด็กมีพัฒนาการทางร่างกายที่สมกับวัยตามเกณฑ์ เนื่องจากได้รับสารอาหารครบ ๕ หมู่ ตามหลักโภชนาการ นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ในชุมชน คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น ผลผลิตมีตลาดรองรับที่แน่นอนและขจัดปัญหาความไม่โปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดหาอาหารของนักเรียนทุกโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจในระดับชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน โดยโมเดล “อาหารกลางวัน” ดังกล่าว รัฐบาลได้สั่งการให้นำไปขยายผลสู่จังหวัดอื่นๆ ต่อไป</p>	
<p>๕. มาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออก</p>	<p>ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันรณรงค์ “กำจัดลูกน้ำยุงลาย ลดป่วยตาย โรคไข้เลือดออก” ในช่วงฤดูฝนนี้ จากรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน ปีนี้ พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน ๒๒,๕๐๐ ราย ผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกจำนวน ๒๙ ราย และจากการสำรวจลูกน้ำยุงลายในช่วงต้นเดือนมิถุนายน พบค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในชุมชนมีอัตราที่สูง โดยเฉพาะการพบลูกน้ำยุงลายในภาชนะตามสถานที่สำคัญต่างๆ ทั้งโรงแรม วัด โรงเรียน โรงงาน และโรงพยาบาล ทั้งนี้มาตรการการป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายยี่ดหลัก “๓ เก็บ ๓ โรค” ก็คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> (๑) เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง ไม่ให้ยุงลายอยู่อาศัย (๒) เก็บขยะให้เกลี้ยง ไม่ให้ยุงลายเพาะพันธุ์ (๓) เก็บปัดน้ำให้มิดชิด ไม่ให้ยุงลายวางไข่ <p>โดยมาตรการนี้จะช่วยป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ ๓ โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และ โรคติดเชื่อไวรัสซิกา</p>	-

กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์

กองวิชาการและแผนงาน

กรมการปกครอง